

Hiểu biết về các hệ thống can thiệp sớm

Văn phòng Phát triển Trẻ em và Học tập Sớm (OCDEL), thông qua Cục Dịch vụ Can thiệp Sớm, phục vụ khoảng 79.000 trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi và trẻ em mầm non bị chậm phát triển và/hoặc có các khuyết tật từ khi sinh ra cho đến khi chúng đạt đến tuổi đi học. Hệ thống quản lý thông tin điện tử được sử dụng để duy trì hồ sơ cá nhân của trẻ trong chương trình Can thiệp Sớm (EI).

Hệ thống dữ liệu của Can thiệp Sớm là gì?

PELICAN (Pennsylvania's Enterprise to Link Information for Children Across Networks – Doanh nghiệp Pennsylvania để liên kết thông tin cho trẻ em trên khắp mạng lưới) là tên của hệ thống quản lý thông tin của OCDEL. Nó được sử dụng để quản lý tất cả các hồ sơ của trẻ em đang nhận các dịch vụ EI dịch vụ trên khắp Khối thịnh vượng chung. Thông tin được nhập vào PELICAN dựa trên thông tin các gia đình cung cấp cho các điều phối viên dịch vụ hoặc các nhà cung cấp dịch vụ Can thiệp Sớm về con em của họ thông qua trò chuyện thư từ, và các cuộc họp. Hệ thống PELICAN gồm:

Thông tin nhân khẩu học về trẻ em ví dụ như tên, địa chỉ, thông tin liên lạc, ngày tháng năm sinh...

Thông tin đánh giá

Thông tin về thói quen và các hoạt động của gia đình để OCDEL có thể làm phù hợp các dịch vụ với các bố trí tự nhiên của trẻ

Kế hoạch Dịch vụ Gia đình Cá nhân (IFSP) và Chương trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP)

Các kế hoạch chuyển đổi

Để chắc chắn rằng chỉ có một số nhận dạng được gán cho mỗi đứa trẻ, chương trình EI sẽ yêu cầu gia đình cung cấp Số An sinh Xã hội (SSN) của trẻ. SSN của trẻ đảm bảo nhận dạng thích hợp về thông tin của trẻ, đặc biệt là nếu nó đã tồn tại trong dữ liệu khác trên toàn tiểu bang. Điều này giúp các gia đình không phải cung cấp cùng một thông tin nhiều lần. Tuy nhiên, việc cung cấp số SSN của trẻ em là không bắt buộc để nhận được các dịch vụ EI.

Tại sao thông tin được thu thập vào một hệ thống dữ liệu?

Thông tin về trẻ em được thu thập để cho phép quản lý chương trình hiệu quả và trách nhiệm bao gồm:

Đánh giá hiệu quả của các chương trình EI và các dịch vụ hỗ trợ trẻ em và gia đình cả hai ở cấp tiểu bang và địa phương

Xác định các phương pháp thực hành tốt nhất và các lĩnh vực cần cải tiến ở cấp tiểu bang

Hoàn thành các báo cáo bắt buộc của tiểu bang và liên bang

Làm các khoản thanh toán cho nhà cung cấp.

Những lợi ích của một hệ thống dữ liệu điện tử cho các gia đình là gì?

Gia đình sẽ không phải cung cấp lặp lại cùng thông tin khi họ di chuyển thông qua chương trình EI. Mỗi hồ sơ trẻ em trong hệ thống quản lý thông tin sẽ được chỉ định một số nhận dạng. Điều này có nghĩa rằng mỗi đứa trẻ nhận các dịch vụ sẽ chỉ có một hồ sơ trong hệ thống dữ liệu trên toàn tiểu bang, bất kể họ nhập vào hệ thống như thế nào hoặc họ nhận được dịch vụ nào.

Duy trì hồ sơ của trẻ thông qua một hệ thống quản lý thông tin cho phép nhóm IFSP/IEP có thể truy cập vào hồ sơ. Điều này cũng cho phép trao đổi thông suốt thông tin khi một quá trình chuyển đổi trẻ từ một chương trình sang chương trình khác, bởi hồ sơ của trẻ có thể được chia sẻ một cách nhanh chóng với một chương trình mới (với sự đồng ý của cha mẹ).

Hệ thống dữ liệu thúc đẩy và đảm bảo:

- Chất lượng dịch vụ cho trẻ em
- Trách nhiệm của chương trình để đảm bảo tất cả các nguồn lực được sử dụng một cách khôn ngoan và hiệu quả
- Dự kiến nhu cầu thay đổi
- Tính liên tục của dữ liệu qua các chương trình.

Ai có quyền truy cập vào thông tin của một đứa trẻ?

Thông tin của trẻ trong hệ thống quản lý thông tin được giữ bí mật và chỉ những người được ủy quyền mới có quyền truy cập vào các hồ sơ, theo tính bảo mật và quyền riêng tư của liên bang và tiểu bang, và pháp luật về an ninh. Dữ liệu trong PELICAN được bảo vệ bởi các giao thức bảo mật, đòi hỏi các máy chủ bảo mật và mã hóa, tên người sử dụng duy nhất với các mật khẩu mạnh và vai trò của người sử dụng được giao các vai trò bảo mật và quyền truy cập cụ thể.

Điều này có nghĩa là:

Chỉ có các nhân viên trực tiếp tham gia với một trẻ cụ thể có quyền truy cập vào thông tin của trẻ đó.

Nhân viên tiểu bang có quyền truy cập hạn chế vào thông tin của trẻ cho mục đích giám sát việc cung cấp các dịch vụ EI.

Thông tin về một đứa trẻ sẽ không được chia sẻ bên ngoài một chương trình, ngoại trừ như theo quy định của pháp luật và/hoặc với sự đồng ý của cha mẹ cho phép.

Các gia đình có quyền kiểm tra và xem xét các hồ sơ EI liên quan đến con em của họ và yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác trong hồ sơ. Một bản sao của hồ sơ của đứa trẻ cũng có sẵn cho các gia đình khi có yêu cầu và được lưu giữ trong một thời gian bốn năm.

Theo pháp luật cho phép, cho các mục đích chuyển đổi, tên của một đứa trẻ, ngày sinh và các thông tin liên lạc của phụ huynh sẽ được chia sẻ với Chương trình Can thiệp Sớm Trước tuổi Đi học trong năm chuyển tiếp để hỗ trợ với mục đích lập kế hoạch.

Gia đình nên liên hệ với ai về các câu hỏi về hồ sơ của con em mình trong những hệ thống dữ liệu này?

Các gia đình nên gọi cho Điều phối viên Dịch vụ, Thầy cô giáo/Bác sĩ trị liệu hoặc Người giám sát EI Trước tuổi Đi học của con em mình, nếu họ có bất kỳ mối quan ngại về việc thu thập thông tin trẻ em trong PELICAN. Nếu vào bất kỳ thời điểm nào, quý vị cảm thấy rằng bí mật đã bị xâm phạm; các gia đình có thể nộp đơn khiếu nại với OCDEL bằng cách gọi số 717-346-9320.

12/03/2012